



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๖๔๗

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสิริกัญญา สุวัฒน์ชัย)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การพิจารณาปรับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
และแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัสโควิด 19

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ได้หารือประเด็นต่าง ๆ และเห็นชอบประเด็นสำคัญ ๔ เรื่อง (๑) เห็นชอบร่างประกาศ สธ. เรื่อง ยกเลิกชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. และร่างประกาศ สธ. เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยได้พิจารณาปรับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการวิชาการมีมติและเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อฯ จะมีผลวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ เป็นต้นไป (๒) เห็นชอบกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลังการระบาดใหญ่ (Post Pandemic) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการบริหารจัดการยาในโรงพยาบาลต่าง ๆ จะอนุญาตให้โรงพยาบาลสามารถจัดหาต้านไวรัสเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๕ เป็นต้นไป ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยังสามารถเบิกกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่นเดียวกับโรคติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิ (๓) รับทราบสถานการณ์และการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ประชาชนเริ่มมีความรู้ความเข้าใจการดูแลรักษา อย่างไรก็ตาม สธ.ยังเน้นให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมเรื่องเตียง การใช้ยาอย่างเหมาะสม และการฉีดวัคซีน รวมถึงให้โรงพยาบาลพิจารณาการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long Acting Antibody : LAAB) ซึ่งกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ และกรุงเทพฯ แล้ว และ (๔) รับทราบสถานการณ์โรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง (Monkeypox) ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทยแล้ว ๔ ราย ซึ่งประเทศไทยได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและยังควบคุมสถานการณ์ได้ โดยได้สั่งวัคซีนป้องกันฝีดาษมาใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แบบ pre-exposure prophylaxis และผู้มีความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยแบบ post-exposure prophylaxis

๑.๒ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า การปรับให้แต่ละโรงพยาบาลจัดซื้อยาต้านไวรัสโควิด 19 ได้เองอยู่ในแผนของ สธ.ที่เป็นรายละเอียดของการทำให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งระบุแต่ละระยะจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายงานมีผู้ได้รับอนุญาตนำเข้ายาทั้งฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ และเรมเดซิเวียร์ หลายบริษัท ซึ่งมีทั้งองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และบริษัทเอกชน ซึ่งยาต้านไวรัสสามารถซื้อขายได้นานแล้ว แต่บางบริษัทจำหน่ายให้กับภาครัฐเท่านั้น เนื่องจากยาต้านไวรัสโควิด 19 ยังเป็นการขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUA) จึงไม่มีการจำหน่ายให้กับเอกชน ที่ผ่านมา สธ.เป็นผู้จัดซื้อยาและกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทุกสังกัด แต่ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 เปลี่ยนแปลงไป สธ.จึงทำหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงคลินิก สามารถซื้อยาได้เองผ่านการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหน่วย พร้อมแจ้งมีบริษัทใดบ้างที่ได้รับอนุญาตนำเข้า เพื่อให้โรงพยาบาลติดต่อและวางแผนจัดซื้อ

๑.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อมีมติเห็นชอบปรับให้โรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ ๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๕ ว่า กรมควบคุมโรค สธ. แบ่งการจัดระดับโรคเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ โรคติดต่อทั่วไป หากรุนแรงขึ้นอาจประกาศเป็นโรคระบาด กลุ่มที่ ๒ โรคติดต่ออันตราย คือโรคที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด แพร่เร็ว ต้องให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อควบคุมกักตัว หากอยู่ในระยะสงสัย ซึ่งมีรวม ๑๓-๑๔ โรค และกลุ่มที่ ๓ โรคติดต่อเฝ้าระวัง เป็นโรคที่ไม่รุนแรงมาก แพร่ระบาดไม่สูง มีประมาณ ๕๐ โรค อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดระหว่างนี้...

ระหว่างนี้ หากไม่มีการระบาดระลอกใหม่ก็สามารถดำเนินการตามแผนได้ ส่วนการรับวัคซีนโควิด 19 จะต้องฉีดทุกปีเหมือนวัคซีนไขหวัดใหญ่หรือไม่ ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของเชื้อ ขณะที่การแยกกักผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จากเดิม ๑๔ วัน ปรับลดเป็น ๑๐ วัน ส่วนอนาคตจะปรับลดอีกหรือไม่ ต้องพิจารณาสถานการณ์อีกครั้ง

- กรณีที่ สธ.เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการยารักษาโควิด 19 โดยให้ทุกสถานพยาบาลจัดซื้อยาต้านไวรัสโควิด 19 ได้เอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.เป็นต้นไป เรื่องนี้เป็นการดำเนินการที่ได้เตรียมการมาแล้ว ๓-๔ เดือน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทันที ทั้งนี้ การให้สถานพยาบาลจัดซื้อยาเอง เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ ซึ่งไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แต่สถานพยาบาลที่เข้าใกล้ผู้ป่วยมากที่สุดคือ คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อยานี้จะครอบคลุมในทุกสถานพยาบาลทุกสังกัด รวมถึงคลินิกด้วย

๑.๔ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ สธ. กล่าวว่า การรักษาโควิด 19 ต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ที่สำคัญยาต้านไวรัสทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ และแพกซิโลวิด เป็นยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินและยังไม่ทราบถึงผลข้างเคียง การใช้ยาจึงควรเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม แนวทางเวชปฏิบัติหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญดำเนินการและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กำชับให้ สธ.จัดเตรียมแผนและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีให้โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดซื้อยารักษาโควิด 19 ได้เอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๕ เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่จะสามารถเข้าถึงยารักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป แต่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น โดย สธ.ย้ำเตือนยารักษาโควิด 19 ไม่ใช่ว่าสามารถซื้อประจำบ้าน ไม่จำเป็นต้องซื้อติดบ้าน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันทุกคนยังสามารถรับการรักษาตามสิทธิของแต่ละคนได้ตามปกติ ขอให้ประชาชนรับฟังคำแนะนำจากแพทย์ในการรับประทานยาเพื่อความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย

๒.๒ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า กรณีที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบปรับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะมีผลวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคในปัจจุบัน การลดระดับดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทุกคนยังเข้าถึงการรักษาตามสิทธิ รวมถึงการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นยังรับได้ฟรีเช่นเดิม ส่วนการจัดซื้อยาต้านไวรัสโควิด 19 ของโรงพยาบาลในสังกัดต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งสามารถจัดซื้อได้เองตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๕ ใช้กระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเช่นเดียวกับการรักษาโรคติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนยังเข้ารับบริการได้ตามสิทธิ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเป็นผู้กำหนดราคากลาง การจัดซื้อต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขณะที่องค์การเภสัชกรรม (อก.) ถือเป็นผู้นำรายอื่นกรณียาโรงพยาบาลขนาดเล็กสามารถรวมกลุ่มในเขตสุขภาพ เพื่อต่อรองราคาในการจัดซื้อได้

๒.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า เมื่อลดระดับโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ประชาชนยังต้องปฏิบัติตัวเช่นเดิมและควรรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก ๔ เดือน ขณะเดียวกัน

ควรสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ส่วนการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการยาต้านไวรัสโควิด 19 ทุกสถานพยาบาล รวมถึงคลินิกสามารถจัดซื้อยาต้านไวรัสโควิด 19 ได้เอง แต่เนื่องจากยาต้านไวรัสทุกชนิดเป็นยาอันตรายและอยู่ในยาควบคุม ดังนั้น การจ่ายยาต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ปัจจุบันพบการจำหน่าย โฆษณาขายปลอม หรือยาเถื่อนผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้บริโภคที่สั่งซื้อยามารับประทานเอง มีโอกาสเกิดอันตรายต่อร่างกายจากยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยาที่ลักลอบนำเข้าไม่ถูกต้องกฎหมาย หรืออาจเป็นยาปลอมที่มีส่วนผสม หรือสารเคมีที่นำมาทำเป็นยาไม่ถูกต้อง ยาเสื่อมคุณภาพ หรือเป็นยาที่ต่ำกว่ามาตรฐานและไม่มีคุณภาพ ดังนั้น ประชาชนจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้จ่าย ซึ่งต้องไปพบแพทย์และรับยาตามระบบที่ถูกต้อง เพื่อรับยาตามความจำเป็นและได้ยาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ควรรับยาจากช่องทางที่ถูกกฎหมาย ผ่านการนำเข้า หรือผลิตจากผู้ได้รับอนุญาตด้านยาเท่านั้น จึงจะสามารถยืนยันได้ถึงความปลอดภัย รวมถึงมีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้จ่ายด้วย

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.facebook.com/workpointTODAY สนับสนุนให้โรงพยาบาลและคลินิกเอกชนสามารถจัดหายาต้านไวรัสโควิด 19 ได้เอง ขณะเดียวกันเห็นด้วยกับการให้ประชาชนสามารถซื้อยาต้านไวรัสโควิด 19 ได้เองตามใบสั่งแพทย์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงยารักษาโควิด 19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมเสนอแนะควรให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะระดับอาการที่ควรใช้ยาและผลข้างเคียงจากที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยารวมถึงป้องกันการใช้ยาต้านไวรัสโดยไม่จำเป็น

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมวางแผนการจัดซื้อยาต้านไวรัสโควิด 19 และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของ กทม. หลังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลังการระบาดใหญ่ (Post Pandemic) โดยอนุญาตให้โรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถจัดหายาต้านไวรัสโควิด 19 ได้เอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๕ เป็นต้นไป ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเข้าถึงยาต้านไวรัสโควิด 19 กรณีที่ไม่ไปรับบริการในสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยาต้านไวรัสโควิด 19

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgonline.com, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me